

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตรมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ของผู้ว่าที่มาจาก การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร

วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษาไว้โดย มีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้ แหล่งข้อมูลในการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด พิจิตรทั้งหมด 12 อำเภอ จำนวน 425,343 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จำนวน 400 คนโดยใช้สูตร Taro Yamane คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม สำหรับประชาชนแบบปลายปิด (Close ended Question) เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลกับ กลุ่มตัวอย่าง โดยให้ตอบคำถามที่กำหนดคำตอบไว้ให้เลือก และแบบปลายเปิด โดยให้เลือก เติมคำตอบเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้ คือ

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและ รายได้ เป็นแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบ (Checklists)

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management) และด้านการ บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก

ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร

ตอนที่ 4 เป็นคำถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางความ เป็นไปได้ของผู้ว่าที่มาจาก การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ การสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยใช้วิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400คนซึ่งผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้พบว่า

1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามโดยแบ่งตามเพศแล้ว พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.3

1.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งตามอายุแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-30 ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.0 และรองลงมาตามลำดับคือ อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.5 ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.5 ช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.8 และน้อยที่สุดคือช่วงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.3

1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามสถานภาพสมรสแล้ว พบว่าสถานภาพสมรส ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ สถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 55.0 และรองลงมาตามลำดับคือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 36.5 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้างมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.5

1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามระดับการศึกษาแล้ว พบว่า ระดับการศึกษาที่มีจำนวนมากที่สุด คือ มัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาตามลำดับ คือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 23.3 ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.5 อนุปริญญา/เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 12.8 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.5

1.5 ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามอาชีพแล้ว พบว่า อาชีพที่มีจำนวนมากที่สุด คือ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมาตามลำดับคือ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน คิดเป็นร้อยละ 19.3 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 17.5 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 15.5 อื่นๆ (นักเรียน นักศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 12.0 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 11.0

1.6 ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามรายได้แล้ว พบว่า รายได้ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาตามลำดับคือ รายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.8 รายได้ 1,001-5,000คิดเป็นร้อยละ 13.0 รายได้ มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.0 รายได้น้อยกว่า 1,000 คิดเป็นร้อยละ 6.3

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 18-30 ปีสถานภาพที่มีจำนวนมากที่สุด คือ

สถานภาพสมรสระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่าส่วนด้านอาชีพที่มีจำนวนมากที่สุด คือเกษตรกรรมและรายได้ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ 5,001-10,000 บาท

2. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด 4 ด้าน พบว่า

ในภาพรวม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย (\bar{X} = 3.44, S.D. = .91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา มีค่าเฉลี่ย (\bar{X} = 3.49, S.D. = .94) และรองลงมาตามลำดับ คือด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉลี่ย (\bar{X} = 3.43, S.D. = .96) ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ย (\bar{X} = 3.42, S.D. = .95) และด้านการจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management) มีค่าเฉลี่ย (\bar{X} = 3.41, S.D. = .96) และในส่วนจของรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า

2.1 ด้านการพัฒนา

อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย (\bar{X} = 3.49, S.D. = .94) และสำหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนร่วมกับประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและรองลงมาตามลำดับ คือการเป็นผู้นำที่มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนให้อยู่ดี มีสุข อย่างแท้จริงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีปรองดอง และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ สามารถนำเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของการพัฒนาและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมและสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างมีอาชีพ

2.2 ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

อยู่ในระดับปานกลางและสำหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือส่งเสริมและให้การศึกษแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรองลงมาตามลำดับคือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็น

และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของการพัฒนา โดยเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง และจัดให้มีการมีส่วนร่วมทางภาคประชาสังคมมากขึ้น

2.3 ด้านการจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management)

อยู่ในระดับปานกลางและสำหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด คือยึดหลักของความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด รองลงมาตามลำดับคือ การตระหนักและใส่ใจในเรื่องของการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสาธารณูปโภคเช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ถนนหนทาง สาธารณูปการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อย่างทั่วถึง การให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การจัดการศึกษา การให้บริการสาธารณสุข อย่างทั่วถึงมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละในการจัดให้บริการสาธารณะต่อประชาชนการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้บริการสาธารณะต่อประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การให้ความสำคัญต่อสิทธิและเสรีภาพ ที่ทุกคนมีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน และการให้ความสำคัญด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

2.4 ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

อยู่ในระดับปานกลาง และสำหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการพัฒนาระบบวิธีการคิดแบบวิเคราะห์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบรองลงมาตามลำดับคือกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้นอย่างอดทนและมีสติรู้ทันความคิด ความเคลื่อนไหวของความต้องการของประชาชนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและเป้าประสงค์ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความเข้าใจสภาวะของการทำงานว่าตอนนี้ควรจะเป็นไปในรูปแบบใดมีความเข้าใจพฤติกรรมของคนได้อย่างชาญฉลาด สามารถเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรได้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีการปรับตัวและตั้งรับได้อย่างเป็นมืออาชีพและเป็นผู้มีความรอบรู้ในสถานการณ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี

3. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตรทั้งหมด 4 ด้านจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า

3.1 เพศที่แตกต่างกันของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการกระจายอำนาจ

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดบริการ สาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management)

พบว่าทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2 อายุที่แตกต่างกันของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ จังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดบริการ สาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management)

พบว่า ด้านที่มีความแตกต่างกัน มีดังนี้ คือ

อายุ 18-30 ปีกับอายุ 31-40 ปี กับอายุ 41-50 ปีกับอายุ 51-60 ปี และกับอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

อายุ 31-40ปี กับ18-30 ปีและกับอายุ 51-60 ปี

อายุ 41-50 ปี กับ18-30 ปีและกับอายุ 51-60 ปี

อายุ 51-60 ปีกับ18-30 ปีกับอายุ 31-40 ปี กับอายุ 41-50 ปี

อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กับ18-30 ปีโดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ0.05

3.3 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการ กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้าน การจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management)

พบว่า ด้านที่มีความแตกต่างกัน มีดังนี้ คือ

สถานภาพโสดกับสถานภาพสมรสและกับสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง

สถานภาพสมรสกับสถานภาพโสด

สถานภาพหม้าย/หย่าร้างกับสถานภาพโสดโดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ0.05

3.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการ กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้าน การจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management)

พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่าง อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.5อาชีพที่แตกต่างกันของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ จังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการกระจายอำนาจ

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดบริการ สาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management)

พบว่า มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ

รับจ้างทั่วไปกับพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนและกับอื่นๆ (นักเรียน/นักศึกษา)

เกษตรกรกับพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนและกับอื่นๆ (นักเรียน/นักศึกษา)

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวกับพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนและกับอื่นๆ (นักเรียน/นักศึกษา)

ราชการ/รัฐวิสาหกิจกับพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนและกับอื่นๆ (นักเรียน/นักศึกษา)

อื่นๆ (นักเรียน/นักศึกษา) กับรับจ้างทั่วไป กับเกษตรกร กับค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

และกับราชการ/รัฐวิสาหกิจโดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.6 รายได้ที่แตกต่างกันของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management)

พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางความเป็นไปได้ของผู้ว่าที่มาจาก การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงพบว่า

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นว่า หากการเลือกตั้งผู้ว่าที่มาจากประชาชนโดยตรง เป็นไปได้จริง ก็ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการเลือกตัวแทนที่ดี และคนที่ตนเองไว้วางใจเข้าไปมีบทบาททางการเมืองแทนตน แต่ถึง อย่างนั้นก็ตามกระแสของสังคมในปัจจุบันก็ได้มีคนหลายกลุ่มต่างแสดงความคิดเห็น และ วิพากษ์วิจารณ์ถึงผลดี ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นตามมา เพราะการเลือกตั้งผู้ว่าที่มาจากประชาชน โดยตรงนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย ดังนั้น หากกระบวนการนี้จะเกิดผลได้จริง ในทางปฏิบัติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์กรทุกภาคส่วนจะต้องมีการทำประชาคมติ ระดับชาติร่วมกัน เพื่อวางแผนและหาแนวทางที่สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองของ ประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศชาติอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ที่ยังเป็นปัญหา เรื้อรังในการตรวจสอบและแก้ไขมายาวนาน

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษา จังหวัดพิจิตรมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการจังหวัด 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการเป็นไปได้อันเนื่องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตรโดยได้นำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารราชการแผ่นดินแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยแนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์แนวความคิดเกี่ยวกับการการเลือกตั้งร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ... รวมถึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยผลการวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตรทั้งหมด 4 ด้าน พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาและรองลงมาตามลำดับ คือด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัสชัย บำรุงเขต (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลระดับมาก และมีความสำนึกทางการเมืองระดับปานกลาง และในส่วนของรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา สำหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนร่วมกับประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและรองลงมาตามลำดับ คือการเป็นผู้นำที่มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมและสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างมีอาชีพ ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรองลงมาตามลำดับคือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง และจัดให้มีการมีส่วนร่วมทางภาคประชาสังคมมากขึ้น ด้านการจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management) สำหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือยึดหลักของความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า อันนำไปสู่ประโยชน์

สูงสุด รองลงมาตามลำดับคือการตระหนักและใส่ใจในเรื่องของการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสาธารณูปโภคเช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ถนนหนทาง สาธารณูปการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อย่างทั่วถึง และการให้ความสำคัญด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการพัฒนาระบบวิธีการคิดแบบวิเคราะห์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบรองลงมาตามลำดับคือกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้นอย่างอดทนและมีสติรู้ทันความคิด ความเคลื่อนไหวของความต้องการของประชาชนและเป็นผู้มีความรอบรู้ในสถานการณ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์การเป็นอย่างดีซึ่งผลการวิจัยในรายข้อมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัฒน์ ลากิจิตร (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ด้านชุมชน และด้านองค์การ (อบต.) มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานอบต. ซึ่งหากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของกิจกรรมอื่นสูงตามกันด้วยการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต. อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ส่วนปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมงานกับอบต. พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลได้แก่ การเป็นหน้าที่ของประชาชน อาสาสมัครด้วยใจ มีความรู้ความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน มีทักษะและประสบการณ์ เป็นประโยชน์กับตัวเองและชุมชน ส่วนปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเลือกให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคีและมีกลุ่มต่างๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วม ส่วนปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ อบต. ดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ เอาใจใส่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประสิทธิภาพประชาคมหมู่บ้าน สาเหตุที่คนตัดสินใจไม่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นปัจจัยด้านบุคคล คือ ในเรื่องการศึกษา ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ความคิดหรือปม (Stigmatizations) ของประชาชนที่คิดว่าตัวเองไม่สำคัญ ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีเวลา ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ ส่วนปัจจัยด้านชุมชน เป็นปัญหาที่ชุมชนขาดความสามัคคีมีความขัดแย้งกัน ส่วนปัจจัยด้านองค์การ เป็นปัญหาความโปร่งใสและความเป็นธรรมาภิบาลของอบต. เมื่อวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) พบว่า ความมีหน้าตาสังคม จิตสาธารณะ การดำเนินงานของ อบต. และการเป็นเพศชาย เป็นปัจจัยสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตรทั้งหมด 4 ด้านจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า

เพศไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุสิทธ์ ชันติกุล (2553) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลของการวิจัยพบว่า ประเด็นที่น่าสนใจคือประชาชนพร้อมที่จะเลือกไม่ เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ เลย หากกิจกรรมทางการเมืองนั้นไม่ได้มีการบังคับโดยกฎหมาย

อายุมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัฒน์ลาภจิตร (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ด้านชุมชน และด้านองค์การบริหารส่วนตำบล มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

สถานภาพสมรสมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัสชัย บำรุงเขต (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนนั้น ได้แก่ ด้านอายุ สถานภาพครอบครัว ภูมิลำเนา อาชีพ รายได้ และเพศ ส่วนระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน

ระดับการศึกษามีไม่ผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการกระจายอำนาจ

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดบริการ สาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัสชัย บำรุงเขต (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน

อาชีวะมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดบริการ สาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัฒน์ ลากจิตร (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภวารินชำราบจังหวัด อุบลราชธานีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ด้านชุมชน และด้านองค์การบริหารส่วนตำบล มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบล

รายได้ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดบริการ สาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัสชัย บำรุงเขต (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนนั้น ได้แก่ ด้านอายุ สถานภาพครอบครัว ภูมิลำเนา อาชีพ รายได้ และเพศ ส่วนระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน

3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางความเป็นไปได้ของผู้ว่าที่มาจาก การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงพบว่า

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นว่า หากการเลือกตั้งผู้ว่าที่มาจากประชาชนโดยตรง เป็นไปได้จริง ก็ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการเลือกตัวแทนที่ดี และคนที่ตนเองไว้วางใจเข้าไปมีบทบาททางการเมืองแทนตน แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามกระแสของสังคมในปัจจุบันก็ได้มีคนหลายกลุ่มต่างแสดงความคิดเห็น และ

วิพากษ์วิจารณ์ถึงผลดี ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นตามมา เพราะการเลือกตั้งผู้ว่าที่มาจากประชาชน โดยตรงนั้น ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย ดังนั้น หากกระบวนการนี้จะเกิดผลได้จริง ในทางปฏิบัติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์กรทุกภาคส่วนจะต้องมีการทำประชาคมติ ระดับชาติร่วมกัน เพื่อวางแผนและหาแนวทางที่สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองของประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศชาติอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ที่ยังเป็นปัญหา เรื้อรังในการตรวจสอบและแก้ไขมายาวนาน

จากผลของการวิจัยข้างต้น ได้สะท้อนให้เราเห็นชัดเจนว่าการเมืองการปกครองถือเป็น กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยเฉพาะบทบาทของผู้นำในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับ ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนในการพัฒนาประเทศ ที่สำคัญคือ การมีจิตวิญญาณที่จะเสียสละ ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยนำพา ประชาชน และประเทศชาติของตนก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิใจ ดังนั้นประเด็น การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัด พิจิตร จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เราเห็นชัดเจนแล้วว่า ประชาชนทุกคนนั้นต่างต้องการผู้นำ ที่ดี มีความรู้ ความสามารถ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการชี้นำสังคม เพราะยุคปัจจุบันและ อนาคตข้างหน้า กระแสของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ ผู้นำทุกระดับจะต้องตระหนักและใส่ใจ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดสิ่งที่ เป็นประโยชน์และมีคุณค่าให้กับสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการมุ่งเน้นความรู้รักสามัคคีของคนใน ชาติ เพื่อให้ระบบการเมืองการปกครองของประเทศมีความมั่นคง ก้าวหน้า และสามารถยืนหยัด ในประชาคมโลกได้อย่างทัดเทียม และสมศักดิ์ศรีสืบไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน ซึ่งผู้ว่าที่มาจาก การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังข้อเสนอแนะ ต่อไปนี้

1.1 ด้านการพัฒนา จังหวัดพิจิตรควรมีการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมและ สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างมีอาชีพและเป็นผู้นำที่มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน

1.2 ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดพิจิตรควรมี การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง และจัดให้มีการมีส่วนร่วมทางภาคประชา

สังคมมากขึ้น นอกจากนี้คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

1.3 ด้านการจัดบริการสาธารณะตามหลัก (NPM : New Public Management)

จังหวัดพิจิตรควรมีการตระหนักและใส่ใจในเรื่องของการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสาธารณูปโภคเช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ถนนหนทาง สาธารณูปการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ที่สำคัญคือทำให้ความสำคัญด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

1.4 ด้านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประชาชนในจังหวัดพิจิตรควรมีการฝึกให้ตนเองเป็นผู้มีความรอบรู้ในสถานการณ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรการได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือ กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้นอย่างอดทนและมีสติรู้ทันความคิด ความเคลื่อนไหวของความต้องการของประชาชน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด อันจะมุ่งไปสู่การมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนในสังคม ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการทำประชาคมเพื่อให้เห็นผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา

2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนควรมีการศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด อันสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นที่หลากหลายที่จะนำไปสู่การวางแผน โดยเฉพาะปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ที่จะต้องมีการตรวจสอบและใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

2.3 ควรมีการศึกษาถึงความคิดเห็นขององค์กรหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการกำกับดูแลการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะองค์กรทางด้านกฎหมายว่าจะมีมาตรการใดที่ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่า หากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจากประชาชนแล้ว มาตรการเหล่านั้นจะนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล